

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GRDP TĂNG 9,49%...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 23/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 29.768 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và tăng 9,49% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 88.195 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 14.764 tỷ đồng, tăng 2,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 57.737 tỷ đồng, tăng 15,5% và khu vực dịch vụ ước đạt 15.694 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác quản lý tài chính, ngân sách được chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực đạt 14.369,6 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả; một số dự án, công trình trọng điểm, công trình kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá, tổng vốn đầu tư đăng ký 6 tháng đầu năm tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ tốt đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến các nội dung: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, lệ phí



Đại biểu dự cuộc họp.

Ảnh: HIẾN TRÂM

cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, ngày 14/5/2021 của HĐND tỉnh; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở các báo cáo tại cuộc họp, các đại biểu đã chia thành 3 tổ thảo luận về những nội dung: tình hình triển khai thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ tốt đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến các nội dung: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, lệ phí

ngành trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo đà thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố; sản xuất công nghiệp đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng; tổng thu nội địa đạt 57,1% dự toán; đến nay toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao...

Với những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng thời, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện báo cáo với tinh thần sát tình hình, thực địa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị các cấp, các ngành cần nghiêm túc nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, trong đó nhấn mạnh một số hạn chế cần phải khắc phục ngay đó là: việc triển khai một số nhiệm vụ đã được chỉ ra trong các kết luận và các nhiệm vụ có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ở một số sở, ngành, lĩnh vực còn chậm; sản xuất nông nghiệp chưa có nhiều chuyển biến; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, thông suốt; đầu tư thuốc, vật tư y tế triển khai chậm...

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 9% trở lên trong điều kiện 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương chủ động rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã

đạt được và mục tiêu cả năm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022 trên từng ngành, lĩnh vực. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tích cực đổi mới cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và giải quyết các thủ tục hành chính. Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trung tâm chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, tham mưu phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển sản xuất lúa gạo; sớm hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện có chất lượng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy hoạch tỉnh; hoàn thiện thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho các phương án, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, khắc phục tồn tại, hạn chế các cơ chế, chính sách đã ban hành; chủ trì rà soát, cắt giảm vốn đầu tư công đối với các công trình, các dự án chưa cần thiết; bố trí nguồn lực phục vụ các dự án, công trình trọng điểm; tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh. Sở Tài chính tham mưu các biện pháp đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách, thực hiện triệt để các biện pháp tiết

kiệm chi ngân sách; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ, tham mưu giải pháp quản lý, kiểm soát tình hình nợ xây dựng cơ bản cấp huyện, xã. Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chú trọng đẩy mạnh các biện pháp thu hút đầu tư vào các khu kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư đã và đang đầu tư. Các ban quản lý khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được phân bổ vốn, đối với các dự án đã triển khai cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân. Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế chủ động các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ mua thuốc, vật tư y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và các điều kiện cho năm học mới, đồng thời quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, sớm xây dựng mô hình, các điểm du lịch. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình; tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý xây dựng cơ bản; tăng cường thu hút đầu tư các cụm công nghiệp. Đối với dự thảo các tờ trình báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời giao các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

LƯU NGÀN

DDCI LÀ THUỐC ĐO...

(Tiếp theo trang 1)

Các đại biểu thống nhất cho rằng, DDCI không chỉ góp phần giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi mà còn tạo ra sức hấp dẫn, lực hút đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc thực hiện và thu nhận kết quả DDCI cần bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tiễn chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thấy rõ những ưu điểm và cả những hạn chế cần khắc phục. Mục tiêu cuối cùng của DDCI là người dân, doanh nghiệp cùng với cơ quan quản lý nhà nước đồng hành, cùng nhau xây dựng, kiến tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của tỉnh trong thoáng, thuận lợi giúp các thành phần kinh tế phát triển và đưa kinh tế - xã hội của tỉnh bứt phá nhanh, bền vững trong thời gian tới.

GẦN 2,098 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

phối hợp với Sở Tư pháp trợ giúp pháp lý cho trên 100 thanh niên khuyết tật...

6 tháng cuối năm, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người khuyết tật và trẻ em. Tập trung công tác phòng ngừa tình trạng trẻ em bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bỏ rơi và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Tổ chức hội trại "chắp cánh yêu thương" và "đêm hội vắng trăng yêu thương" vào dịp Tết Trung thu năm 2022. Tôn vinh và tri ân người tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh giai đoạn 2012 - 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Tỉnh hội khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Gần 200 vận động viên tham gia giải vô địch kéo co toàn tỉnh

Trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX, ngày 23/6, gần 200 vận động viên (VĐV) của 8 huyện, thành phố đã tham gia giải vô địch kéo co tỉnh Thái Bình năm 2022.

Tham gia giải có 7 đội nam và 5 đội nữ được tuyển chọn qua các giải thi đấu cấp cụm, xã trên địa bàn các huyện, thành phố. Các VĐV thi đấu ở 2 hạng cân: 750kg đối với đội nam và 650kg với đội nữ. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết, chung kết. Trải qua các trận thi đấu kịch tính với sự cố vũ nhiệt tình của khán giả, ở nội dung vô địch kéo co nữ: đội nữ Đông Hưng đạt giải nhất, đội nữ Hưng Hà đạt giải nhì, đội nữ Vũ Thư và nữ Thái Thụy đồng giải ba; ở nội dung vô địch kéo co nam: đội nam Thái Thụy đạt giải nhất, đội nam Đông Hưng đạt giải nhì, đội nam Vũ Thư và Kiến Xương đồng giải ba.

Đây là giải đấu tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó; từ đó từng bước nâng cao phong trào tập luyện thể dục thể thao sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

TU ANH

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (Ngày 22/6/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về Quy định tạm thời về chuyển môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Đơn vị hành chính	Phân loại cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Xã, phường, thị trấn	260	0	0	0

KIẾN XƯƠNG

Tái diễn tình trạng đốt rơm và phơi thóc trên đường

Mặc dù thời gian qua, huyện Kiến Xương đã tích cực tuyên truyền song vẫn tái diễn tình trạng đốt rơm rạ ở hầu hết các địa phương trên địa bàn, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, sức khỏe của người dân mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng đất. Cùng với đó là tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường để phơi thóc gây khó khăn cho người tham gia giao thông và gây mất an toàn giao thông.

Để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền các địa phương trong huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân; đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Khuyến cáo, hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học, hoặc thu gom về nhà phơi khô để làm nguồn thức ăn cho gia súc.

THU THUY

Một số hình ảnh phóng viên Báo Thái Bình ghi lại trong chiều ngày 22/6/2022:



Phơi thóc trên đường qua địa phận xã Vũ Lễ.



Đốt rơm rạ tại cánh đồng xã Vũ Lễ.



Phơi thóc trên đường qua địa phận xã Thanh Tân.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/6
Thế giới: Hơn 546,7 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 23/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 546,7 triệu ca, trong đó hơn 6,34 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Có hơn 5.000 ca F0 khỏi bệnh
 Tính từ 16 giờ ngày 22/6 đến 16 giờ ngày 23/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 740 ca nhiễm mới đều ở trong nước (giảm 148 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 634 ca trong cộng đồng).
 Trong ngày có 1.011.752 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 227,7 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 6,6 triệu mũi.
 Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 32 ca, số ca khỏi bệnh trong ngày là hơn 5.000 ca.
Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 6 bệnh nhân (tính đến 19 giờ ngày 23/6).
 Tính đến 17 giờ ngày 23/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,88 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,45 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 304.558 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 129.538 mũi. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại là 85,23%.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786 / TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885